



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล
เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา เพื่อแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๙-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ และดำเนินการเลือกสรรภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์ ภาค ค.) เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ จึงประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ได้ทราบว่า

๑. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ คือ

(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการส่งจ้างในตำแหน่งที่เลือกสรรได้

(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการส่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง ภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

(๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่จะส่งจ้างในตำแหน่งที่เลือกสรรได้

๓. การเลือกสรรนี้ ผู้เลือกสรรได้ ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่า เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้แม้ว่าจะเป็นผู้เลือกสรรได้แล้ว หรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตามคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร ฯ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและพิจารณาให้ยกเลิกการแต่งตั้งในกรณีที่เกิดขึ้นแล้ว

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายกิตติศักดิ์ พร้อมจิตต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข (สำนักปลัด อบต)

เลข ประจำตัว สอบ	ลำดับที่ ขึ้นบัญชี	ชื่อ - สกุล	ความรู้ ความสามารถ ทั่วไป (๑๐๐ คะแนน)	ความรู้ ความสามารถ เฉพาะ ตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)	สัมภาษณ์ (๑๐๐คะแนน)	คะแนน รวม	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
๐๐๑	๑	นางสาวศิริวรรณ โทนา	๘๘	๗๘	๙๑	๒๕๗	๘๕.๖๗	

